

THÔNG BÁO KHẨN CẤP**Brampton kỷ niệm Ngày Tưởng Nhớ năm 2020 trực tuyến**

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 27 tháng 10 năm 2020) – Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Thành Phố Brampton sẽ tổ chức Ngày Tưởng Nhớ năm 2020 trực tuyến vào ngày 11 tháng 11, cùng với các Binh Đoàn 15 và 609 của Quân Đoàn Hoàng Gia Canada.

Cựu Chiến Binh Chiến Tranh của Brampton và những người đã hy sinh sẽ được vinh danh trên trang web [Brampton Tưởng Nhớ](#) của Thành Phố và cờ tại tất cả các cơ sở của Thành Phố Brampton sẽ ở trạng thái cờ rủ.

Trang web sẽ phát trực tiếp vào ngày 11 tháng 11 lúc 10:55 sáng, với nghi lễ trực tuyến bao gồm Một Phút Mặc Niệm và Đặt Vòng Hoa, và video mà các cựu chiến binh Brampton nói về ý nghĩa của Ngày Tưởng Nhớ đối với họ.

Để tri ân các Cựu Chiến Binh Chiến Tranh của Brampton, Thành Phố sẽ treo các biểu ngữ dọc theo Main Street và Queen Street ở trung tâm thành phố Brampton.

Khởi động Chiến Dịch Anh Túc – ngày 30 tháng 10

Chiến Dịch Anh Túc của Quân Đoàn Hoàng Gia Canada sẽ khởi động vào ngày 30 tháng 10 và hoạt động cho đến ngày 11 tháng 11. Các quý thu được từ chiến dịch này hỗ trợ trực tiếp cho các cựu chiến binh đang phục vụ và đã nghỉ hưu của Canada và gia đình của họ, đồng thời giúp đảm bảo người dân Canada không bao giờ quên những nỗ lực to lớn của những người lính. Cư dân và du khách có thể quyên góp cho Chiến Dịch Anh Túc để đổi lấy cây anh túc tại các địa điểm kinh doanh khác nhau ở Brampton.

Trích dẫn

“Mặc dù chúng ta không thể trực tiếp tụ họp để kỷ niệm Ngày Tưởng Nhớ này do COVID-19, nhưng trang web Brampton Tưởng Nhớ của chúng tôi vào ngày 11 tháng 11 sẽ mang đến cho tất cả mọi người cơ hội tôn vinh các Cựu Chiến Binh Chiến Tranh và những người đã hy sinh. Chúng ta không được quên.”

- *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Nhân viên thành phố đã tạo ra một không gian trực tuyến đặc biệt để tổ chức Ngày Tưởng Nhớ với các Binh Đoàn 15 và 609 của Quân Đoàn Hoàng Gia Canada. Đây là một buổi lễ quan trọng mà mọi người đều có thể tiếp cận bằng cách truy cập vào trang web Brampton Tưởng Nhớ.”

- *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

“Với tư cách là Tư Lệnh của Binh Đoàn Major William Dwight Sharpe 15 thuộc Quân Đoàn Hoàng Gia Canada, Brampton, tôi tự hào khi được tham gia vào Nghi Lễ Ngày Tưởng Nhớ Trực Tuyến năm 2020. Ngày Tưởng Nhớ được thành lập tại Brampton 100 năm trước bởi một trong những công dân hàng đầu của Brampton, một Ủy Viên Hội Đồng Thị Trấn, và Chủ Tịch Tự Trị của Hiệp Hội Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (sau này gọi là Quân Đoàn). Ông là Thiếu Tá William D. Sharpe. Ông

là người khởi xướng việc thành lập Ngày Tưởng Nhớ đầu tiên ở Brampton vào năm 1920 và hiện có một con phố mang tên ông. Kể từ đó, cùng với công nghệ, chúng ta đã mở rộng chương trình Brampton Tưởng Nhớ thành chuỗi sự kiện giành giải thưởng được tổ chức hàng năm. Tôi nghĩ Thiếu Tá Sharpe sẽ tự hào.”

- *Brian Capon, Tư Lệnh, Binh Đoàn Maj. Wm. Dwight Sharpe 15, Quân Đoàn Hoàng Gia Canada, Brampton*

“Một lần nữa trong năm nay, chúng tôi đã hợp tác với Thành Phố Brampton, để tổ chức Ngày Tưởng Nhớ. Năm nay sẽ khác với mọi năm vì Nghi Lễ Tưởng Nhớ sẽ được thực hiện trực tuyến. Chúng ta biết ơn tất cả những người đã lao vào hiểm nguy để bảo vệ tự do của chúng ta và chúng ta cảm ơn họ vì đã phục vụ và hy sinh. Hãy nhớ truy cập trang web Brampton Tưởng Nhớ lúc 10:55 sáng ngày 11 tháng 11.”

- *Judy-Ann Taylor, Tư Lệnh, Quân Đoàn Hoàng Gia Canada Binh Đoàn 609*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gán Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca